

UBND TỈNH NINH BÌNH
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Số: /STTTT-CNBCVT

V/v triển khai kết nối, liên thông Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành

CỘNG HÒA CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ninh Bình, ngày tháng 5 năm 2023

Kính gửi: Viễn thông Ninh Bình.

Thực hiện Kế hoạch số 194/KH-UBND ngày 15/12/2022 của UBND tỉnh về phát triển chính quyền số, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng tỉnh Ninh Bình năm 2023; Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 09/3/2023 của UBND tỉnh về việc thực hiện các nhiệm vụ của Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2023; Văn bản số 171/UBND-VP6 ngày 17/3/2023 của UBND tỉnh về việc Kết nối, liên thông Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính với các hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành; Văn bản số 936/BTTTT-NEAC ngày 22/3/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn tích hợp tính năng ký số vào Cổng dịch vụ công.

Trong thời gian qua, Viễn thông Ninh Bình đã tích cực, chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc thực hiện các nhiệm vụ, đặc biệt là xây dựng Kho dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh; thực hiện kết nối liên thông cơ sở dữ liệu chuyên ngành của các Bộ, ngành góp phần vào việc xây dựng Chính quyền điện tử, chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Để nâng cao hơn nữa công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh, hoàn thành đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao tại các Kế hoạch nêu trên, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Viễn thông Ninh Bình khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Hoàn thành việc nâng cấp, bổ sung các tính năng kỹ thuật; xây dựng, triển khai Kho dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân phục vụ giải quyết TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh. Trong đó tập trung kiểm tra, rà soát, khắc phục triệt để các lỗi phát sinh trong thời gian khai thác, sử dụng thí điểm vừa qua (*Hệ thống vận hành không ổn định; việc ký số thành phần hồ sơ và đưa vào Kho chỉ thực hiện được với người dân nộp trực tiếp...*). Đảm bảo Hệ thống được khai thác, vận hành ổn định, an toàn, hiệu quả; đáp ứng các yêu cầu về kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu phục vụ giải quyết TTHC trên môi trường điện tử.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Phục vụ hành chính công tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ Bộ phận một cửa các cấp kỹ năng khai thác, sử dụng các chức năng của Kho dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh. Lồng ghép việc tập huấn, hướng dẫn khai thác, sử dụng Kho dữ liệu điện tử cho cán bộ một cửa các

cấp với việc tổ chức cung cấp và hướng dẫn người dân đăng ký chữ ký số tại Trung tâm phục vụ hành chính công, các bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã.

- Tập trung kiểm tra, rà soát, hoàn thành việc tích hợp tính năng ký số vào Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh, đảm bảo khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu với các phần mềm và CSDL chuyên ngành theo nội dung, yêu cầu tại Văn bản số 327/STTTT-CNBCVT ngày 29/3/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông.

Đề nghị Viễn thông Ninh Bình khẩn trương triển khai thực hiện các yêu cầu, nhiệm vụ nêu trên. Báo cáo kết quả thực hiện về Sở Thông tin và truyền thông để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo chuyên đổi số tỉnh, Tổ công tác Đề án 06 tỉnh trước ngày 30/5/2023.

Đầu mối phối hợp triển khai của Sở Thông tin và Truyền thông: Ông Lâm Việt Thắng, Ông Trịnh Đình Hoàn - Phòng Công nghệ - Bureau chính - Viễn thông; điện thoại: 098 5962548; địa chỉ hộp thư điện tử công vụ: hoantd.stttt@ninhbinh.gov.vn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (để b/c);
- Trung tâm PV HCC;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, CNBCVT.
LT_CNBCVT

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Tạ Quang Phương